

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 558/UBND -BQL

Rạch giá, ngày 23 tháng 5 năm 2024

Về việc đề nghị người dân hoàn trả hiện trạng kênh, rạch, cửa xả; hố ga, cửa thu nước các tuyến đường trên địa bàn thành phố Rạch Giá.

Kính gửi : Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã.

Những năm gần đây trên địa bàn thành phố Rạch Giá thường xuyên bị ngập úng khi mưa xuống gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Qua đánh giá ngập úng ngoài các nguyên nhân về tự nhiên, cơ sở hạ tầng và đô thị hoá như: san lấp dần các ao, mương hiện hữu, nhiều khu đô thị mới được hình thành theo cao độ quy hoạch cao hơn khu đô thị cũ làm thay đổi hướng thoát nước và đường phân thủy; nhiều tuyến cống đã xuống cấp hoặc có đường kính quá nhỏ không đủ khả năng thoát nước còn có nguyên nhân về dân sinh như: Nhiều cửa xả bị người dân lấn chiếm để xây dựng nhà, nhiều hố ga, cửa thu nước bị bịt kín để chống mùi hôi, từ đó làm cho tình hình ngập úng trên địa bàn thành phố ngày càng thêm trầm trọng.

Xuất phát từ nguyên nhân trên, để từng bước khắc phục tình trạng ngập úng, UBND thành phố Rạch Giá yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện những nội dung sau:

1. Thông báo, tuyên truyền, vận động người dân bằng hình thức thích hợp để hoàn trả hiện trạng kênh, rạch, cửa xả; hố ga, cửa thu nước các tuyến đường trên địa bàn thành phố Rạch Giá. Trường hợp không chấp hành thì xử lý nghiêm theo quy định.

2. Thường xuyên tăng cường, kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm kênh, mương làm thu hẹp dòng chảy, lấn chiếm vỉa hè làm mất hiện trạng hố ga, cửa thu nước các tuyến đường trên địa bàn thành phố Rạch Giá. Tuyệt đối không để phát sinh thêm.

3. Phối hợp với Ban quản lý dự đầu tư xây dựng thành phố Rạch Giá giải quyết những khó khăn vướng mắc về mặt bằng trong quá trình Ban quản lý dự án thực hiện công tác Duy trì thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố khi có yêu cầu.

Đề nghị Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Trung Kiên

